

KỶ HỢP THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật Cảnh tranh (sửa đổi): có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 96,3%; 464 đại biểu tán thành, chiếm 95,28%; 5 đại biểu không tán thành, chiếm 1,03%. Luật Cảnh tranh (sửa đổi) gồm 10 chương, 118 điều, quy định về

hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019 với 461 đại biểu tham gia biểu quyết, 449 đại biểu tán thành, chiếm 92,2%.

Trên cơ sở báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 95,69%; 423 đại biểu tán thành, chiếm

86,86%; 15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,08%; 28 đại biểu không biểu quyết, chiếm 5,75%. Dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật

Tổ cáo (sửa đổi). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 67 điều, được biểu quyết thông qua với 469 đại biểu tham gia biểu quyết, 468 đại biểu tán thành, chiếm 96,1%.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tông Thị Phóng, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hưng về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản những tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hưng đã quán triệt, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) ước đạt 8,75%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất

nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,9%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 13,85%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 8,31%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 9.350 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 80 triệu USD. Hết năm 2018, giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 68 triệu đồng. Đến nay, Đồng Hưng có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt 19 tiêu chí, 8 xã đạt từ 14 - 16 tiêu chí, 4 xã đạt từ 9 - 13 tiêu chí. Toàn huyện có 87,5% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tăng 2,5% so với đầu nhiệm kỳ. 12 năm liên tục, Đồng Hưng xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về phong trào giáo dục. Đến nay, toàn huyện có 41/44 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã kết nạp được 541 đảng viên, bình quân có 68,84% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Trong công tác kiểm tra, đã tập trung kiểm tra thực hiện

các nghị quyết của cấp ủy các cấp, kết hợp chặt chẽ kiểm tra và giám sát để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Công tác dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. 5 tháng đầu năm 2018, cấp huyện đã thanh toán nợ xây dựng cơ bản 19.584 triệu đồng, đạt 100% tổng số nợ xây dựng cơ bản năm 2017 chuyển sang; cấp xã đã xử lý được 45.719 triệu đồng, bằng 24,5% tổng nợ xây dựng cơ bản.

Những năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đồng Hưng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,75%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 75 triệu đồng; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 75% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua đồng thời tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp tập trung vào một số nội dung như: tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp

đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tổ chức xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hưng rà soát, đánh giá kỹ từng chỉ tiêu, xây dựng giải pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện, nhất là đối với các chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đồng chí đề nghị huyện đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đổi mới cơ cấu giống lúa, tăng giống lúa chất lượng cao, tập trung sản xuất một số loại giống là thế mạnh của huyện, có giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư để lấp đầy các cụm công nghiệp; phát triển và mở rộng nghề, làng nghề. Xây dựng, rà soát lại quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội, có lộ trình

cụ thể để thực hiện hiệu quả. Với các xã chưa về đích nông thôn mới cần rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch tính khả thi cao. Chú trọng tu sửa, nâng cấp đường giao thông liên huyện, liên xã. Xử lý hiệu quả nợ đọng xây dựng cơ bản, đặc biệt là ở cấp xã. Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập trường tiểu học, THCS và một số đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Quan tâm, thực hiện tốt chính sách xã hội. Làm tốt công tác an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa, tư tưởng. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền để nhân dân thể hiện lòng yêu nước đúng cách, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

TRUNG HIỀU

TỔNG KẾT 24 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

xen kẽ các khu dân cư, do đó việc nắm và quản lý, khai thác, sử dụng còn khó khăn. Nhiều công trình chiến đấu chủ yếu được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp. Nguồn kinh phí cho công tác này còn hạn hẹp...

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quần sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Các đại biểu cũng thống nhất kiến nghị trung ương ban hành hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quần sự; hoàn thiện cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa một số quy định của Pháp lệnh cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự đồng bộ trong quản lý, phù hợp với các bộ luật liên quan; tăng ngân sách đầu tư cho hoạt động quốc phòng, quân sự của địa phương để xây dựng các công trình phòng thủ và khu quần sự, đặc biệt là trên tuyến biên giới biển của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh...

THÁI THỤY

Đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thái Thụy vừa đình chỉ hoạt động 5/14 bến đò ngang trong huyện do không có giấy phép mở bến hoặc có giấy phép mở bến nhưng chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cụ thể gồm: đò C1 (Thụy Tân), đò Hồng Thái (Thái Thành), đò Phú Dâu (Mỹ Lộc), đò Hải Đò (Thái Đò), đò Phần Thượng (Thụy Ninh).



Bến đò Côi (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy).

Ngành chức năng của huyện đã yêu cầu các chủ bến đò bị đình chỉ hoạt động phải hoàn thiện giấy phép mở bến xong mới được phép hoạt động trở lại. Nếu cố tình hoạt động để xảy ra tai nạn chủ đò phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, trong hai ngày 30 - 31/5, UBND huyện Thái Thụy đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tra liên ngành tra chức kiểm tra hoạt động của 14 bến đò ngang trên địa bàn 12 xã về điều kiện hoạt động của bến, phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy hoạt động trên các tuyến sông, các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy...

TRẦN TUẤN

Nhiều công xung yếu chưa được tu bổ, sửa chữa

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, hiện nay các cống dưới đê trong hệ thống thủy lợi Bắc Thái Bình còn nhiều công trình được xây dựng từ thời Pháp và những năm 60 của thế kỷ trước đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Mặc dù Công ty đã huy động nhiều nguồn vốn để tu bổ, sửa chữa song do khối lượng sửa chữa quá lớn nên vẫn còn nhiều công trình tiếp tục bị xuống cấp, đặc biệt là các cống thuộc địa phận huyện Thái Thụy. Trong đó, nhiều công trình được liệt kê vào danh sách xung yếu như cống Đồng Đối, cống Cao Cổ, cống Mai Diêm, cống Tân Bối 1, cống Tân Bối 2, cống Giáo Lạc...

Để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2018, thời gian qua, Công ty đã thường xuyên kiểm tra các công trình, kịp thời phát hiện hư hỏng, đề xuất biện pháp khắc phục, tu bổ, sửa chữa kịp thời. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân lao động trong toàn Công ty về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống lụt, bão...

PHẠM HƯNG

Cấp 121 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Trong tháng 5/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm. Trong đó, đã phối hợp với MTTQ các huyện tổ chức 6 hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ dân phố, thôn tại các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, thu hút 734 người tham gia. Tổ chức 17 lớp tập huấn công tác an toàn thực phẩm cho nhân viên y tế thôn các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương, Hưng Hà với 1.678 người tham gia.

Trong tháng, các tục tục hành chính cũng được giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho các hộ sản xuất, kinh doanh, trong đó đã cấp mới 8 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 121 người sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

1.317 người nghiện ma túy được điều trị Methadone

Theo tổng hợp từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, tính đến hết tháng 5/2018, các cơ sở điều trị Methadone trong tỉnh đã tiếp nhận và hiện đang điều trị cho 1.317 người nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Trong đó, nhiều nhất là cơ sở điều trị Methadone Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình đang điều trị cho 259 người nghiện; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đang điều trị cho 180 người nghiện... Số người nghiện được điều trị bằng thuốc thay thế Methadone tuân thủ đúng quy trình đều đã cắt cơn nghiện, tăng cân, sức khỏe duy trì ổn định, sinh hoạt, lao động và hòa nhập xã hội bình thường.

HÀ ANH

BẠN ĐỌC CẦN BIẾT

Một số quy định của pháp luật về việc tập trung đông người nơi công cộng

Để giữ gìn trật tự công cộng, góp phần bảo đảm quyền tự do dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây rối trật tự công cộng hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.
- Tiến hành các hoạt động quy định tại Điều 7 Nghị định này mà không được phép của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
- Gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc gây cản trở, chống người thi hành công vụ.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao che hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng.
- Các hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cuộc sống bình thường của nhân dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng.

Điều 7. Quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng

Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Ủy ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

Điều 9. Các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

- Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.
- Phân luồng giao thông, cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông ra, vào những khu vực nhất định.
- Khi xảy ra tình trạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng thì tùy theo tình hình cụ thể, cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để ổn định tình hình, bảo đảm trật tự công cộng và xử lý người vi phạm:
 - Thuyết phục, yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng và chấm dứt ngay hành vi vi phạm;
 - Đặt rào cản, chốt giữ các nút giao thông;
 - Tạm đình chỉ hoạt động của các phương tiện giao thông;
 - Kiểm tra giấy tờ tùy thân; khám người, phương tiện; tạm giữ người, phương tiện vi phạm; thu giữ vũ khí và các vật dụng nguy hiểm theo quy định của pháp luật;
 - Cưỡng chế người có hành vi vi phạm rời khỏi địa điểm tập trung đông người trái pháp luật;
 - Sử dụng công cụ hỗ trợ và các công cụ, phương tiện khác để bảo đảm trật tự công cộng;
 - Trưng dụng tạm thời phương tiện, cơ sở vật chất của cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các biện pháp cấp bách nhằm dập tắt trật tự công cộng.
 - Các biện pháp khác do pháp luật quy định.
- Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành việc áp dụng các biện pháp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

THÔNG BÁO (LẦN 2)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản nhà xưởng nằm trên đất tại địa chỉ xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE001477, số vào sổ cấp GCN: "CS"03018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 08/11/2016 cho Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo

Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn (m ²) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình
(1) Nhà văn phòng điều hành sản xuất	371	742	Sở hữu riêng	Cấp 3
(2) Nhà sản xuất	5275	5275	Sở hữu riêng	Cấp 3
(3) Nhà Kho	1968	1968	Sở hữu riêng	Cấp 3

+ Công trình xây dựng và các công trình phụ trợ đi kèm tại địa chỉ thửa đất số 51, tờ bản đồ số 9 tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có diện tích 14.995,0m², nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Hạng mục	Diện tích/chiều dài (ước tính)
1. Nhà xe	566m ²
2. Nhà ăn	409m ²
3. Sân đường nội bộ	3.481m ²
4. Tường rào	465m (chiều dài)
5. Bể nước	35m ²
6. Nhà lò hơi, nhà cơ khí	50m ²
7. Nhà vệ sinh	148m ²
8. Nhà bảo vệ	12m ²
9. Trạm biến áp	1 (trạm)

+ Giá khởi điểm:
 Bằng số: 13.738.800.000 đồng.
 Bằng chữ: Mười ba tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.
 Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế GTGT và các khoản thuế, phí khác theo quy định (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất). Bên trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên và tự chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển quyền sử dụng đất thuê theo quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, lệ phí và các khoản thuế liên quan đến việc mua tài sản, chuyển quyền sử dụng đất thuê.
 Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
 Từ ngày 8/6/2018 đến ngày 28/6/2018 (giờ hành chính các ngày làm việc)
 Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
 Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình
 Các tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin xem thông tin chi tiết tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Điện thoại: 02273.743.199

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN